



**รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)**

**ของ**

**นายสังวร มุ่งดี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราจีนบุรี**

**ที่ได้นำเสนอไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราจีนบุรี  
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราจีนบุรี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรางบุรี ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล ปรางบุรีจึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

# คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารในการบริหารราชการ และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีประจำปีงบประมาณ 2563 ในระยะที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ข้าพเจ้าจึงจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ขึ้น

ข้าพเจ้าในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ขอขอบคุณประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารราชการด้วยดีตลอดมา

# สารบัญ

	หน้า
1. สรุปนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา	1
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ	4
3. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	4
5. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	5
7. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการที่ดีขององค์กร	5

# สรุปนโยบายการบริหารงาน

ของนายสังวร มุ่งดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

ในการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

## เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปราณบุรี

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 119/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กระผม นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ขอแถลงนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีอันทรงเกียรติ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีของผู้บริหารที่ได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีทุกท่านตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีโดยตรงจากประชาชน เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 กระผมได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ 4 ปี จะต้องเป็นระยะเวลาที่กระผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ ประชาชน โดยยึดหลัก 5 ประการ คือ

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความโปร่งใส
3. ความเป็นธรรม
4. ความประหยัด
5. ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กระผมได้กำหนดนโยบายและการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยมีเจตคติที่จะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ให้มีเสถียรภาพเกิดความมั่นคงนโยบายการพัฒนา ระบบสาธารณสุข โภชนา นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารจัดการและบริการ ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบลปราณบุรีทุกคน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ดังนี้

### 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะดำเนินการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคและติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีให้เพียงพอกับความต้องการ การของประชาชน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้และใช้การได้โดยสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดน้ำท่วม

### 2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษมีลำคลองใสสะอาด ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนองค์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

### 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บริการความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาส ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อาจขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่ความต้องการ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงาม รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ

#### 4. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยีวิชาการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเอง และดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมั่งคั่งถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลปราณบุรีจะดำเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำบริการต่างๆเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า

#### 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

เป้าหมายของการพัฒนาคือส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น สามารถสืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำ ชุมชนและสังคมและมีคุณธรรม พินิจและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู่สืบไปองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีจะดำเนินการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลปราณบุรีสืบไป

#### 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการที่ดีขององค์กร

เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกชั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีตามที่กล่าวมา เป็นไปตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ซึ่งมาจากวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน

กระผม จะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความประหยัดและมีความมีประสิทธิภาพในการทำงานบนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนตามระเบียบกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง



(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563